
ข้อเสนอแนะทีป่รกึษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 
โครงการส่งเสริมการผลติสนิค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน  

 

เขต จังหวัด ข้อคดิเหน็ภาคประชาชน การดาํเนินการ ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของทีป่รกึษาภาคประชาชน 

2 ชัยนาท ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ควรให้มีการสอนหลักสูตรคล้ายโรงเรียนชาวนา 

 

 
- มีโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่ให้การ

ฝึกอบรมแก่ชาวนาหลักสูตรคล้ายกัน 

 
- มีผลผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย 
- มีรูปแบบที่บรรจุ หีบ ห่อ ที่ได้มาตรฐาน 
- จัดหาตลาดมากขึ้น 
- มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี 

2 สิงห์บุรี นายพิจิตร ปัญญาพิชิต 
- เห็นสมควรให้สหกรณ์จังหวัดของบประมาณ

จังหวัดสร้างโรงสี ส่วนเรื่องสถานที่จําหน่ายสินค้า

เกษตรปลอดภัย  หากไม่ ไ ด้งบประมาณจาก

เทศบาลอาจจะใช้สถานที่ของโรงพยาบาล หรือที่

ศาลากลางจังหวัด 

 
- ฝากให้ท่านที่ปรึกษาฯ ช่วยผลักดัน

งบประมาณกับจังหวัดให้ด้วย 

2 สิงห์บุรี - เกษตรกรผลิตสินค้าจํานวนน้อยเพราะไม่มีความ
มั่นใจว่าจะจําหน่ายผลผลิตได้ราคาดีหรือไม ่ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและจัดหาแหล่ง
ผลิตให้ครบวงจร ควรมีการส่งเสริมวิธีการเก็บและ
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า  และควรทํางาน
แบบมีส่วนร่วม 
 

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้ให้หน่วยรับ
ตรวจดําเนินการแล้ว ปรากฏว่าทั้ง 2 เขต ทุก
หน่วยงานสามารถดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
ได้ครบถ้วน 

17 ทุกจังหวัด - ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาหา
แนวทางที่จะทําให้ผู้บริโภคมั่นใจและเกิดความ

- - 



เขต จังหวัด ข้อคดิเหน็ภาคประชาชน การดาํเนินการ ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของทีป่รกึษาภาคประชาชน 

18 กําแพงเพชร ด้านเศรษฐกิจ 
- พืชเศรษฐกิจของจังหวัดกําแพงเพชร 

อันดับ 1 คือ ข้าว อันดับ 2 คือ มันสําปะหลังและ

อ้ อ ย  มั น สํ า ป ะห ลั ง มี พื้ น ที่ ป ลู ก ป ร ะ ม าณ 

800,000 ไร่ ซึ่งประสบปัญหาผลผลิตลดลงถึง

ร้อยละ 50 ต่อไร เนื่องจากโรคและแมลงระบาด 

แต่ว่าได้ราคาผลผลิตที่สูงมาช่วยชดเชยจึงไม่มี

ปัญหามากนัก แต่ถ้าราคาลดลงจะเกิดปัญหา

เกษตรจังหวัดมีแผนรองรับหรือไม่ 

 
- ปัญหาสําคัญของมันสําปะหลังคือ

เพลี้ยแป้ง จากการศึกษาวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้

แตนเบียนและแมลงช้างปีกใส่  ซึ่ งกรม

ส่งเสริมได้ของบประมาณเพื่อดําเนินการแล้ว 

สําหรับฤดูปลูก 2554 แผนการป้องกัน

ขั้นต้น คือ การชุบท่อนพันธุ์ 

 
- 

 

 

 

 

 
 



ข้อเสนอแนะทีป่รกึษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 
โครงการก่อสร้างแหลง่น้าํและระบบส่งน้ํา 

 

เขต จังหวัด ข้อคดิเหน็ภาคประชาชน การดาํเนินการ 
ความคาดหวัง/ความต้องการ 

ของภาคประชาชน 

2 ชัยนาท ด้านสังคม 
- ควรศึกษาการกักเก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแล้ง พื้นที่ อ.
หันคา อ.เนินขาม และ อ.มโนรมย์ (เขาแหลม ไร่
พัฒนา อู่ตะเภา โรงวัว และเสือโฮก) 
- ควรลดการใ ช้ น้ํ า ใ ต้ ดินใน พื้นที่ การ เกษตร
เนื่องจากแผ่นดินทรุด 
- ในพื้นที่ดอนควรมีระบบจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร 

 
- ขอให้ชลประทานไปศึกษาพื้นที่ดังกล่าว 

 
 

2 ลพบุรี นายสุรพงษ์ (ด้านวิชาการ) 
- พื้นที่ที่เป็นแก้มลิงใหญ่ เป็นพื้นที่ติดกันหรือไม่ 
หรือต่างพื้นที่แต่นํามารวมกันเป็นกลุ่ม 
- พื้นที่เก็บน้ําธรรมชาติ แก้มลิงใหญ่ ที่กล่าวถึง 
เป็นที่ของราชการหรือเอกชน 
 
 
 
- กรมชลประทานจะเพิ่มพื้นที่เก็บน้ํา ประมาณ 60 
ล้านไร่ โดยจะเสนอรัฐบาลในชุดนี้ซึ่งรัฐบาลชุดนี้
เป็นชุดที่มีเสียงค่อนข้างมากการผลักดันโครงการ
ใหม่ๆ จะง่ายและสัมฤทธิ์ผลฝากผู้ตรวจราชการนํา
เรียนผู้บังคับบัญชา ในกระทรวงว่า จากแนวคิดที่

 
- เ ป็ น พื้ น ที่ ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร ที่ พื้ น ที่ ติ ด กั น  
โดยเข้าไปทําข้อตกลงกับเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการทํานา ในการทํานาปีละ 2 ครั้ง 
คือนาปี และนาปรัง ทําแบบต่อเนื่องคือ เดือน
ธันวาคม เมื่อน้ําลดให้ทํานาทันที เมษายน เก็บ
เกี่ยว และทํานาต่อไปได้เลย  
 
- กรมชลประทานมีแนวคิดอยู่แล้วแต่งบประมาณ
ไม่เพียงพอ 
 
 

 



เขต จังหวัด ข้อคดิเหน็ภาคประชาชน การดาํเนินการ 
ความคาดหวัง/ความต้องการ 

ของภาคประชาชน 

2 ชัยนาท - เคยมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการระบายน้ําออกจาก
บ่อเลี้ยงกุ้งแต่เมื่อไปตรวจไม่พบความผิดปกติหรือ
อันตรายที่เกิดขึ้น อยากให้กรมประมงดูแลเรื่องน้ํา
ว่าสามารถช่วยอะไรได้บ้าง 

- ประมงจังหวัดชัยนาท มีเกณฑ์การในการ
ชดเชยค่าเสียหายว่าเกิดอุทกภัยหรือไม่ เกษตรกร
ที่มีการขึ้นทะเบียนหรือไม่ ที่ผ่านมามีการชดเชย
เรียบร้อยที่ ต.ศิลาดาน ส่วนเรื่องการระบายลง
คลองประทุน อ.วัดสิงห์ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏ
ว่าไม่มีท่อลงคลองประทุนเลย แต่ที่ปล่อยน้ํา
ออกมาน่าจะเ ป็นจังหวัดอุทัยธานี  จะต้อง
ประสานเรื่องควบคุมการปล่อยน้ํา 
 

 

6 ชุมพร ขอให้สํารวจความต้องการที่จําเป็นให้ครอบคลุมผู้ที่
ไ ด้ รั บป ระ โ ยช น์ แ ละ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลก ระทบ กับ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียง 

- - 

18 นครสวรรค์ นายสุพจน์ 
การจัดหาแหล่งน้ําและระบบส่งน้ํา เกษตรกรจะ
ดําเนินการขออย่างไร 

 
เกิดจากการร้องขอของเกษตรกร 

 

18 กําแพงเพชร ด้านเศรษฐกิจ 
-  ในทุกปี นครชุม (คลองสวนหมาก) จะประสบ
ปัญหาน้ําท่วม แต่ช่วงหน้าแล้งขาดน้ํา อยาก
สอบถามกรมชลประทานว่า มีโครงการแก้ไขปัญหา
อย่างไร 

 
- คลองสวนหมากมีความยาวประมาณ 100 
กิโลเมตร เป้าหมายคือเหนือฝายขึ้นไป 4-5 
กิโลเมตร จะมีอ่างเก็บน้ําคลองสวนหมากส่วน
เรื่องปัญหาน้ําท่วม ถ้าน้ําเหนือจากจังหวัดตากมี

 



เขต จังหวัด ข้อคดิเหน็ภาคประชาชน การดาํเนินการ 
ความคาดหวัง/ความต้องการ 

ของภาคประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
- ชลประทานได้วางแผนแก้ปัญหาน้ําท่วมและขาดน้ํา
ในช่วงหน้าแล้งที่คลองสวนหมาก นครชุมอย่างไร 
  

 
- ชลประทานจังหวัด  นําเสนอว่า ระยะสั้นจะเร่ง
ระบายน้ําออกก่อนที่น้ําเหนือจะลงมา และได้ขอ
งบประมาณในการแก้ไขระยะยาวแล้วโดยใช้
งบประมาณ 200 ล้านบาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เขต จังหวัด ข้อคดิเหน็ภาคประชาชน การดาํเนินการ ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของภาคประชาชน 

2 ชัยนาท ด้านสิ่งแวดล้อม 
- เมล็ดพันธุ์ปอเทืองสามารถเก็บได้ 1 ปี 

สามารถจะนํามาใช้ปลายฤดูฝนได้ 

 

 
- 

 
- สถานีพัฒนาที่ดินต้องแจกเมล็ดพันธุ์

ปอเทืองให้แก่เกษตรกรตามรายชื่อที่แสดง

ความต้องการและจัดสรรให้ทันเวลา 

ทุกคนในพื้นที่มีข้าวที่ดี และมีคุณภาพ 
- อยากได้ข้าวปลอดสารพิษ 
- 

- กรมวิชาการเกษตรควรเตรียมจัดหาพืช

หลังนาให้แก่เกษตรกรที่แสดงความต้องการ

ด้วย 

- ให้บรรจุโครงการจัดระบบการปลูกข้าว

ในพื้นที่โครงการบูรณาการน้ําด้วย โดยให้

จัดหาเมล็ดถั่วเขียวให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย 

ต้องการให้มีศูนย์วิจัยพันธ์ข้าวประจําในจังหวัด
หรือวิจัยพันธ์ข้าวปลูก (การปรับปรุงพันธุ์ให้
เหมาะสมกับจังหวัดพิจิตร 

2,18 นครสวรรค์
,สิงห์บุรี 

- ลานตากข้าวในชุมชนมีอยู่แล้ว บางพื้นที่มีหลาย
แห่งและหลายขนาด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
สํารวจจํานวนลานตากข้าวในชุมชนที่สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ได้ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เห็นด้วยและขอให้
หน่วยง่านที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา  

 

      
  

ผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจ
ราชการรอบที่ 1,2  ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ได้ติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทีป่รกึษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 
โครงการพฒันาระบบการผลิตและกระจายเมลด็พนัธด์ี ประจําปี 2554



 พิจิตร - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บางครั้งมีปัญหาพันธุ์ข้าว
ปลอมปน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกํากับ ดูแล
อย่างใกล้ชิดและควรหาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชน 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เห็นด้วยและขอให้
หน่วยง่านที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา  

ผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจ
ราชการรอบที่ 1,2  ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ได้ติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ที่ได้ให้หน่วยรับตรวจดําเนินการแล้ว ปรากฏ
ว่าทั้ง 2 เขต ทุกหน่วยงานสามารถดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะได้ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อเสนอแนะทีป่รกึษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 
โครงการพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (ศนูย์เครอืข่ายปราชญช์าวบ้าน) 

 

เขต จังหวัด ข้อคดิเหน็ภาคประชาชน การดาํเนินการ ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของภาคประชาชน 

17 ตาก - ศูนย์ปราชญ์บางแห่งเรียกเก็บค่าเข้าชมในราคาสูง 
ควรเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้เป็นวิทยาทานมากกว่า
การดําเนินงานในเชิงพาณิชย์ ในเรื่องนี้ได้มอบหมาย
ให้ เกษตรและสหกรณ์จั งห วัดตากตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและแจ้งให้ผู้ตรวจราชการทราบต่อไป 

-  - 

18 กําแพงเพชร นายนริศร์ สรีโพธิ์ 
- เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุม

ของกรมการปกครอง ได้จัดทําโครงการ 84 ศูนย์การ

เรียนรู้ ระดับอําเภอต้นแบบโดยความร่วมมือของ 33 

หน่วยงาน เป็นโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง

น่าจะเชื่อโยงกันได้ในระดับอําเภอ  

 
- ให้ เกษตรและสหกรณ์ประสาน ว่าจะ

เชื่อมโยงกันได้หรือไม่ กรมการปกครองจะการ

ดําเนินการในพื้นที่จุดใด 

 
- ศูนย์ฯ ต้องเป็นต้นแบบให้ประชาชนปฏิบัติ
ได้จริง 

 

 



 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะทีป่รกึษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 
         โครงการพฒันาภูมิปญัญาทางบญัชีสูบ่ญัชตีน้ทนุอาชีพ  

 

เขต จังหวัด ข้อคิดเห็นภาคประชาชน การดําเนินการ 
ความคาดหวัง/ความต้องการ 

ของภาคประชาชน 

2 ลพบุรี - การทําบัญชีครัวเรือนควรบูรณาการร่วมกับ
กระทรวงอื่นๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการ
ปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้และนําไปสอนผู้ปกครอง 

     

 

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้ให้หน่วยรับ
ตรวจดําเนินการแล้ว ทุกหน่วยงานสามารถ
ดําเนินการตามข้อเสนอแนะได้ครบถ้วน 

 

 
- สะท้อนต้นทุนและผลตอบแทนที่ แท้จริงของ
เกษตรกร 
- ต้องการให้เป็นระบบและวิถีชีวิตของเกษตรกรทุก
ครอบครัว 

- อยากให้ประชาชนมีรายได้ ใช้จ่ายอย่างถูกต้อง มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

5 สมุทรสาคร ด้านเศรษฐกิจ 

- ให้มีการแจกสมุดบัญชีแก่ เกษตรกร  และ
ปรับปรุงรูปแบบให้น่าสนใจและเสนอแนะให้
ประกาศยกย่องเกียรติคุณเกษตรกรผู้ทําบัญชี

 

- รับทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ข้อเสนอแนะไปดําเนินการ 

 

- 



เขต จังหวัด ข้อคิดเห็นภาคประชาชน การดําเนินการ 
ความคาดหวัง/ความต้องการ 

ของภาคประชาชน 

 

8 นราธิวาส 
 
 
 
 
 
 

ยะลา 
 
 
 
ปัตตานี 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
นายแวะฮามะ บากา 
 
 
 
 
 
ด้านสังคม 
นายอาบีดีน มนูญทวี 
 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
นายประสงค์  ไทยเกื้อ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

ด้านสิ่งแวดล้อม -  โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทาง
บัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นโครงการที่มีประโยชน์
มากต่อเกษตรกร สามารถลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร
ได้จริง ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งเสริมและ
กระตุ้นให้เกษตรกรจัดทําบัญชีต่อเนื่อง 
 
 
ด้านสังคม ควรเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่ครูบัญชีอาสา 
ต้องมีแรงกระตุ้นในการทํางาน 
 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม ควรประชาสัมพันธ์เรื่องบัญชีต้นทุน
ผ่านสื่อทางวิทยุ เป็นวิธีการสื่อสารกับประชาชน
ภาคใต้ได้ดีที่สุด 
 
 

15 ทุกจังหวัด ในการสร้างแรงจูงใจควรส่งเสริมให้เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 
 

- - ให้มีการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องปรับปรุง
แบบบัญชีให้เหมาะสมกับเกษตรกร 



เขต จังหวัด ข้อคิดเห็นภาคประชาชน การดําเนินการ 
ความคาดหวัง/ความต้องการ 

ของภาคประชาชน 

17 ทุกจังหวัด ลู ก ห ล า น ที่ เ รี ย น บั ญ ชี ใ น วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ
มหาวิทยาลัยเป็นจํานวนมาก กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ควรไปให้ความรู้ในการทําบัญชีต้นทุน
อาชีพแก่นักศึกษาเหล่านี้เพื่อให้นักศึกษานํา
ความรู้ไปถ่ายทอด 
 

- - 

18 อุทัยธานี ด้านสังคม 

- เรื่องของการเรียนรู้จะทําอย่างไรให้มีความรู้สึก
ที่อยากจะทําด้วยกัน น่าจะมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ประสบการณ์ ซึ่งจะทําให้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของแต่ละคนได้ 

 

- มอบหมายให้สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
อุทัยธานีดําเนินการ 

 

18 กําแพงเพชร ด้านวิชาการ 

- กระทรวง เกษตรและสหกรณ์มีขอบข่าย
ควบคุมดูแลไปถึงสหกรณ์ต่างๆ หรือไม่ อยากให้
ผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบ ว่าสหกรณ์ในจังหวัด
กําแพงเพชรมีการกู้เงินไปซื้อลอตเตอรี่หรือไม่ 
และขณะนี้ได้ทราบข่าวว่ามีการปล่อยกู้เงิน 3 
ล้านบาทให้กับครู โดยใช้บุคคลค้ําประกัน 

 

- เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เรื่องของลอตเตอรี่
มีที่ภาคอีสาน แต่ยังไม่มีที่จังหวัดกําแพงเพชร 
ส่วนเรื่องเงินกู้ 3 ล้านบาท ไม่น่าจะกู้ได้ถ้า
เพียงบุคคลค้ําประกัน ถ้ากู้ได้ก็น่าจะมีสินทรัพย์ 
พวกที่ดินค้ําประกัน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะทีป่รกึษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 
โครงการศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงชุมชน 

 

เขต จังหวัด ข้อคดิเหน็ภาคประชาชน การดาํเนินการ ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของภาคประชาชน 

2 ชัยนาท ด้านสังคม 
- ศูนย์เรียนรู้ฯ ควรมีการบูรณาการเน้นการสร้าง
ผู้นําเกษตรกรหรือชุมชนที่เข้มแข็ง 

 
- ควรมอ งกิ จ ก ร รมก า ร เ กษต ร ให้ มี ค ว า ม
หลากหลายครบวงจร และมีการต่อยอดศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนลงครัวเรือนที่เป็น
ผู้นําที่เข้มแข็ง เป็นตัวอย่างในชุมชน ส่วนศูนย์
โรงเรียนควรให้มีแปลงสาธิตที่สามารถเป็นอาหาร
กลางวันของนักเรียนได้และให้เกิดความต่อเนื่อง 

 
- ความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติตามวิถีชีวิต 
- การสนับสนุนให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
- เป็นศูนย์เรียนรู้ที่แท้จริงสามารถนําไปปฏิบัติ
ได้ในชีวิตประจําวัน 
 

2 ลพบุรี ด้านสิ่งแวดล้อม 
- เสนอให้มีการอบรมปราชญ์ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ และเสนอความคิดเห็นร่วมกัน 

 
- เห็นด้วยกับการเสนอแนะดังกล่าว 

8 ปัตตานี 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
นายประสงค์ ไทยเกื้อ 
 

- 
 
 

- ควรจัดตั้งคณะกรรมการจากส่วนกลางมา
ประเมินผลงานโครงการศูนย์เรียนรู้และศูนย์
ปราชญ์ฯ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไป



เขต จังหวัด ข้อคดิเหน็ภาคประชาชน การดาํเนินการ ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของภาคประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงขลา 
 
 
 
 
 

 
 
ด้านสังคม 
นายลาเตะ มาหะมะ 
 
 
 
 
ด้านวิชาการ 
นายสมนึก มีแสง 
 
 
 
ด้านสังคม 
นายอนันต์ ดิศระ 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
- ให้ศูนย์เรียนรู้ฯ จัดตั้งเงินกองทุนของศูนย์ 
เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักวิธีการบริหาร
ภายใน ศูน ย์ เ พื่อ เ พิ่มความ เข้ มแข็ ง ใ ห้กับ
เกษตรกร 
 
 
- เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่มีการดําเนินงาน
ตามโครงการที่ เ กี่ยวข้องกับการจัดทําศูนย์
เ รียนรู้ฯ ควรมีการบูรณาการร่วมกัน เ พื่อ
ขับเคลื่อนงานให้เป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
- งานโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ และศูนย์ปราชญ์ฯ 
ควรให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน 

15 ทุกจังหวัด ในการ ดํ า เ นินงานโครงการ ใ ห้ห น่วยงาน ที่
รับผิดชอบเน้นการให้ความรู้กับเยาวชนโดยเฉพาะ
การดําเนินงานศูนย์เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

  

 



 
 
 
 

ข้อเสนอแนะทีป่รกึษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 
โครงการอาหารปลอดภัย (ด้านพชื) 

เขต จังหวัด ข้อคดิเหน็ภาคประชาชน การดาํเนินการ ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของทีป่รกึษาภาคประชาชน 

2 อ่างทอง นายสมเจตน์ เจริญศร ี(ด้านเศรษฐกิจ) 

- หอการค้าจังหวัดอ่างทองยินดีสนับสนุนโครงการ
อาหารปลอดภัยด้านการตลาด  โดยจะดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตของสินค้าแต่ละชนิดทาง 
website ของจังหวัด   

 
- หอการค้าจังหวัดอ่างทองมีแผนจัดทําโครงการทํา
นา 1 ไร่ 1 แสน โดยจะคัดเลือกเกษตรกร จาํนวน 

 
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้มอบหมายให้
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประสานและ
รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันส่งให้นายสมเจตน์ ฯ 
เพื่อดําเนินการต่อไป 

 
  - ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้มอบหมายให้
สํานักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองเป็นผู้รับผิดชอบ

 
- ให้มีสินค้าขายสม่ําเสมอและปลอดภัยจริง 
- ให้พื้นที่จังหวัดชัยนาทเหมาะสมที่จะเลี้ยง
แพะ 
- อยากได้อาหารปลอดภัย 
 



เขต จังหวัด ข้อคดิเหน็ภาคประชาชน การดาํเนินการ ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของทีป่รกึษาภาคประชาชน 

 

- มีผู้สนใจให้การสนับสนุนเกษตรกรยากจน โดยจะ
มอบที่ดิน จํานวน 200 ไร่ ให้เกษตรกรยากจนเข้า
มาอาศัยทํานาฟรี   
 

 
- ผู้ ตรวจราชการกระทรวงไ ด้มอบหมายใ ห้
สํานักงานเกษตรจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบการ
ดําเนินงานตั้งแต่การคัดเลือกคน จํานวน 20 
ครอบครัว และให้การสนับสนุนโครงการนี้ โดยขอ
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนตาม
ภารกิจที่เกี่ยวข้องด้วย  ทั้งนี้ขอให้สํานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดพิจารณาว่า จะสามารถจัดการ
พื้นที่นี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ได้หรือไม่ 

2 ลพบุรี นายสุรพงษ์ฯ (ด้านวิชาการ) 

- มีแนวคิดที่จะให้ภาคเอกชนเป็นผู้ตรวจแปลง 
GAP หรือไม่ 

 
- ขณะนี้มีหลายกรมที่ให้เอกชนดําเนินการอยู่ เช่น 
ข้าว พืช 

2 ชัยนาท ด้านวิชาการ 

- บางทีการซื้อพืชผักปลอดสารพิษเราต้องตามหา
ไปซื้อที่ต่างๆ รู้สึกว่าหาซื้อยากควรจะมีการจัด
จําหน่ายประจําสักแห่ง เพื่อจะได้เพิ่มความสะดวก
ให้แก่ผู้บริโภค 

 

- ต้องประสานกับทางพาณิชย์ดูว่ามีแหล่งจําหน่าย
หรือไม่ ถ้าได้เป็นโลตัสจะดีมาก ถ้ามีตลาดชัดเจน
แน่นอนจะดีมาก 

8 ปัตตานี 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
นายประสงค์ ไทยเกื้อ 

- 
 

- การขับเคลื่อน Food Safety ในพื้นที่ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ ต้อง



เขต จังหวัด ข้อคดิเหน็ภาคประชาชน การดาํเนินการ ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของทีป่รกึษาภาคประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
นายมาโนชญ์ บุญญาวัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- สร้างแบรนเนมให้กับสินค้าเกษตรที่ผ่านการ
รับรอง GAP เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
เกษตร 
- ประชาสัมพันธ์ Food Safety ผ่านสื่อวิทยุ
เป็นวิธีการสื่อสารกับประชาชนภาคใต้ได้ดีที่สุด 
 
 
- ให้หน่วยงานภาครัฐ เร่งประชาสัมพันธ์การ
จัดจําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ประชาชน
ในจังหวัดทราบอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัย 

15 ทุกจังหวัด ดําเนินการนําร่องเป็นจุดๆ แสดงให้ เห็นว่ามี
มาตรฐาน 

- - สร้ างแรงจู ง ใจในการสนับสนุนการทํ า
มาตรฐานแก่เกษตรกร 

 

 



 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะทีป่รกึษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 

โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 
 

เขต จังหวัด ข้อเสนอแนะของทีป่รกึษาภาคประชาชน การดาํเนินการ ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของภาคประชาชน 

2 อ่างทอง - ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเป็นภาระสําคัญ 
ควรเสนอเป็นวาระแห่งชาติ จะได้แก้ปัญหา

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้ให้หน่วยรับตรวจ

- ต้องการให้มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง
สามารถช่วยเหลือสมาชิกได้จริง 



ระดับมหภาค 

     
 

2 ลพบุรี - รัฐบาลควรสร้างค่านิยมใหม่เรื่องการให้ของ
เกษตรกรควรให้แบบมีเงื่อนไข ไม่ควรให้ฟรี
ทั้งหมด 

 

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้ให้หน่วยรับตรวจ
ดําเนินการแล้ว ทุกหน่วยงานสามารถดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะได้ครบถ้วน 

 

 

 
 

ข้อเสนอแนะทีป่รกึษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 
โครงการส่งเสริมการใชส้ารอินทรียเ์พื่อลดใช้สารเคมีทางการเกษตร ปี 2554  

 

เขต จัง าภาคประชาชน ความ
คาดหวัง/
ความ
้องการ 

ของภาค
ประชาชน

หวัด ข้อเสนอแนะของทีป่รกึษ การ
ดําเนนิการ 

ต

 



2 ชัยนาท ด้านสังคม 
    - ควรประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องงบประมาณ จะได้เป็นการบูรณาการกันในการ

บ ริ ห า ร
จัดการน้ํา 
เ ลี้ ย ง เ ป็ ด 
ไ ก่  ห รื อ
ประมง 

 
การ

สารเคม ี

เกษตรกร
นํา พืช 
วัตถุดิบใน
ท้องถิ่น 
สิ่งเหลือใช้
มาใช้ให้
เป็น
ประโยชน์ 
- ใหม้ีแนว
ทางแก้ไข
ปัญหา
อย่าง
จริงจังจาก
ภาค
ราชการ
อย่าง
จริงจัง 
 

ทําโครงการหลายๆหน่วยงาน 
 
-  ต้ อ ง
ป ร ะ ส า น

- ลด
ใช้

กับ  อปท . 
โดยเฉพาะ
โค ร งกา ร

- 

17 ทุก
งหวัด 

- 
จั

การ อยใช้สารเคมีแต่เป็นคนพื้นล่างที่ทําการเกษตรและใช้สารเคมีเป็นจํานวนมาก จึง
ขอให้ ริง ง าร มี จะปนเปื้อนไปใน

- - ทําการเกษตรบ
ห

นพื้นที่สูงของจังหวัด ชาวเข้าจะไม่ค่
น่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมลดการใช้สารเคมีอย่างจ จัง โดยการทําแปลงสาธิตให้เห็นและควรระวังเรื่อ ส เค ที่



แหล่งน้ําบนที่สูง 
ขอให ้อย่างต่อเนื่องหรื การลดใช้สารเคมีอย่างจร

เคมีท
- การติดตามกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ว่ายังมี อไม่ และขอให้มี ิงจังเพราะปุ๋ยและยา

 
ข้อเสนอแนะทีป่รกึษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 

ง

เขต จังหวัด  ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของภาคประชาชน 

โครงการตรวจสอบรับรอ

ข้อเสนอแนะของทีป่รกึษาภาคประชาชน 

คณุภาพสนิคา้ประมง ปี 2554 (กรมประมง) 
 

การดาํเนินการ

2 ชัยนาท ด้านเศรษฐกิจ 
- มาตรฐานอาหารปลอดภัยของสัตว์น้ํา ขอให้ทํา

ความตกลงกับตลาดเพื่อกีด ผลผลิตที่ ไม่ได้รับ

ใบรับรองมาตรฐาน ทําให้ราคาอาหารปลอดภัยสูงขึ้น 

สร้างแรงจูงใจ 

กัน

และลดต้นทุนของเกษตร 

การเลี้ยง กุ้งขาว ห้ามปล่อยน้ําเสียลงในคลอง
าธารณะ (คลองประทุน) เนื่องจากจะทําให้เกิดผล
ียต่อสภาพแวดล้อม และอาจจะเกิดการร้องเรียน 

  ขอให้ประมงจังหวัดช่วยดูแลเกี่ยวกับน้ําที่ใช้ในการ
ี้ยงกุ้งที่คลองประทุน อําเภอวัดสิงห์ ซึ่งเคยมีผู้ร้องเรียน

 
- ปัญหาด้านกฎระเบียบให้เน้นระดับ Safety 

งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ
การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 
-  

 
- 
ส
เส

- 
เล

Level กับเกษตรกรทั่วไป ส่วนระบบ GAP ให้ใช้
กับผู้ส่งออกในฟาร์มใหญ่ 

- เสนอให้เลี้ยง กุ้งขาวในพื้นที่ น้ํ าจืดโดยหา
มาตรการลดผลกระทบสิ่

 

 

- การเลี้ยงกุ้งขาวสามารถเลี้ยงในน้ําจืดได้แต่กุ้ง

ต้องการได้รับการปรับสภาพเสียก่อน เพราะกุ้ง



เขต จังหวัด ข้อเสนอแนะของทีป่รกึษาภาคประชาชน การดาํเนินการ ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของภาคประชาชน 

ว่ามีการปล่อยน้ําเสียลงแม่น้ํา และตรวจสอบว่ามี

 

ามารถเลี้ยงในน้ําจืดได้ 

หลักเกณฑ์ในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย
หรือไม่ อย่างไร 

 

 

 

 

 

-  ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการตกกุ้งแม่น้ําเพื่อ
จําหน่ายที่จังหวัดชัยนาทบ้าง เนื่องจากเหนือเขื่อน
เจ้าพระยามีกุ้งเป็นจํานวนมาก 

      

 

 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- การให้ความสําคัญกับความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม

ส

- ประมงจังหวัดชัยนาท ได้แจ้งว่ามีหลักเกณฑ์ใน
การชดเชย ที่ผ่านมาได้มีการชดเชยเรียบร้อยแล้ว
ที่ตําบลศิลาดาน ส่วนเรื่องการระบายน้ําเสีย ได้
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่มีท่อปล่อยน้ําลงคลอง
ประทุนในจังหวัดชัยนาท แต่น่าจะเป็นของ
จังหวัดอุทัยธานี   

 

- ผู้ตรวจราชการกระทรวง มอบหมายให้ผู้ตรวจ
าชการกรมประมงสั่งการจังหวัดอุทัยธานีขอให้

ตรวจสอบไม่ให้เกิดปัญหาการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ 
 

 

 ประมงจังหวัดชัยนาท  ได้แจ้งว่าจังหวัดชัยนาทก็
มีการตกกุ้งอยู่แล้วแต่นําไปขายที่จังหวัดอุทัยธานี 

ร

-

2 ลพบุรี  
- มาตรฐานอาหารปลอดภัยด้านพืช สัตว์ 

 



เขต จังหวัด ข้อเสนอแนะของทีป่รกึษาภาคประชาชน การดาํเนินการ ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของภาคประชาชน 

ิโภคได้อะไรจากโครงการไม่ว่าจะ

ิตภัณฑ์ประมง การเลี้ยงปลามี

ประมง แต่ละกรมที่รับผิดชอบจะมีมาตรฐาน

กําหนดไว้แล้ว แต่โครงการตรวจสอบรับรอง

ั้งหมด 43 ฟาร์ม 

ปรากฏว่าผ่านทั้งหมด 

วิธีการเลี้ยงและคุณลักษณะอย่างไรบ้าง สภาพ

สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร คุณภาพอาหารที่ให้เป็น

อย่างไรบ้าง หลักการให้อาหารที่จะสร้างความเชื่อมั่น

ในการบริโภคได้อย่างไร การป้องกันการปนเปื้อนใน

สัตว์มีเกณฑ์ป้องกันอย่างไรบ้าง อะไรคือตัวบ่งชี้ว่า

อาหารปลอดภัย 

- ขอให้

คุณภาพสินค้าประมง เป็นเพียงการตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าประมงว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบท

2,18 อุทัยธานี
,อ่างทอง 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจมาตรฐาน
าร์ม

ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 
ฟ เข้มงวดในการดําเนินงานในส่วนการจัดการกับ
ของเสียภายในฟาร์มกุ้งขาว
รวมถึงการเช็คคุณภาพน้ําเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต  

- ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับ อบจ.

- ผู้ตรวจราชการกระทรวง

อบต. เพื่อวางแผนและดําเนินการร่วมกันในการจัดหา
ตลาดรองรับสินค้าปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก
จังหวัด 

- จังหวัดอุทัยธานีมีตลาดจันทร์ พุธ ศุกร์อยู่แล้ว
สามารถดําเนินการได้เลย 

     

 เห็นด้วยทั้ง 3 ข้อ 
และขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว   

 

2 อ่างทอง ด้านสิ่งแวดล้อม   



เขต จังหวัด ข้อเสนอแนะของทีป่รกึษาภาคประชาชน การดาํเนินการ ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของภาคประชาชน 

- เรื่องต้นทุนและอาหารที่เลี้ยง เกษตรกรไม่ยอมต่อ

อายุการรับรองมาตรฐานฟาร์มเนื่องจากราคาไม่จูงใจ

ใ

เ  ทํา

ให้เกษตรกรไม่มีความมั่นใจในการต่ออายุ ขอให้

ประมงตรวจเช็คเรื่องคุณภาพและระบบของอากาศ 

ห้เกษตรกรต่ออายุ เกษตรกรไม่ไว้วางใจปัญหา 

หตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งมีการแก้ไขที่ไม่ชัดเจน

- ประมงจังหวัดอ่างทอง  เรื่องของคุณภาพน้ํา 

างจังหวัดอ่างทองไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ทําหนังสือ

จ้งเตือนเกษตรกรตลอด ถ้าเลี้ยงเกษตรกรเลี้ยง

ป็นบ่อทรายจะสามารถควบคุมได้มากหรือเลี้ยง

นแหล่งน้ําปิดจะแก้ปัญหาได้ 

ท

แ

เ

ใ

4 นครปฐม นายประดิษฐ์ บุณตันตราภิวัฒน์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการฯ ภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม 
- กรมประมงควรจัดจ้างมหาวิทยาลัยทําการศึกษา

วิจัยการเลี้ยงกุ้งขาวถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

- เนื่องจากพื้นที่นี้มีแม่น้ําท่าจีนไม่ควรสนับสนุนให้

เ กษตรกร เลี้ ย งปลา ในกระ ชั ง เพราะจะ ส่ งผล

ย 

ทรวง

าร

มงได้พยายามควบคุมการเลี้ยงปลาใน

ื้นที่

นั้น ๆ 

 

สภาพแวดล้อม 

 
 
- ในขณะนี้กรมประมงได้ร่วมกับมหาวิทยาลั

กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน และกระ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในก

ศึกษาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม 

- กรมประ

กระชังและสนับสนุนให้หน่ายงานที่เกี่ยวข้องเข้า

มามีส่วนร่วมมากขึ้น และในส่วนของการขอ

อนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังต้องมีการทํา

ประชาคมเพื่อหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพ

12 หนองบัวลําภู นางกอบแก้ว ไสยโสภณ   



เขต จังหวัด ข้อเสนอแนะของทีป่รกึษาภาคประชาชน การดาํเนินการ ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของภาคประชาชน 

- สินค้าประมงต่างถิ่นที่จําหน่ายในตลาดหนองบัวลําภู 

เช่น ปลา กุ้ง หอย พบว่ามีสารพิษมากแมลงไม่ตอม

ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัย 

 
 

- ผู้ตรวจกรมประมงชี้แจงว่า เรื่องการควบคุม

สินค้าที่วางจําหน่ายในตลาดเป็นบทบาทหน้าที่

ของ อย. มิใช่หน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ 

18 นครสวรรค์ ด้านเศรษฐกิจ 
- จากการรายงานมีแต่ด้านปริมาณขอเสนอให้

รายงานด้านคุณภาพ เพื่อจะได้ทราบว่าคุณภาพใน

การดําเนินงานเป็นอย่างไร 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

กงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประสาน- ให้สํานั

กับนายกเทศมนตรี อําเภอโกรกพระ เนื่องจากที่ 

อําเภอโกรกพระ ได้จัดสถานที่ไว้เพื่อจําหน่ายสินค้า

เกษตรปลอดภัยไว้แล้ว 

ด้านสังคม 

- ตลาดนัดหน้าค่ายจิระประวัติ อ.เมือง              จ.

นครสวรรค์ มีการจัดจําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย

ของสํานักงานเกษตรอําเภอเมือง แต่จะมีปัญหาเรื่อง

องจากแม่ค้าที่ขายสินค้าในตลาดฯ ไม่ไห้ราคา เนื่

 
- มอบหมายให้สํ า นักงานประมงจังหวัด

นครสวรรค์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ํา

จืดนครสวรรค์ปรับปรุงข้อมูลที่จะนําเสนอใน

การตรวจราชการในคราวต่อไป 

 



เขต จังหวัด ข้อเสนอแนะของทีป่รกึษาภาคประชาชน การดาํเนินการ ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของภาคประชาชน 

18 กําแพงเพชร 
ี้ยงปลาทําไหมถึงต้องมี

การใช้ยาในการป้องกันโรค สาเหตุเป็นเพราะว่าการ

เลี้ยงในปริมาณที่มากเกินไปหรือไม่ หรือเป็นเรื่องของ

การให้อาหารที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรค ซึ่งยาที่ใช้ก็จะ

ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค 

ญเติบโต ส่วนหนึ่งก็คือ

เชื้อโรคมีการพัฒนาตามไปด้วย ในทางปฏิบัติ

กรมประมงจะส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผสม

อาหารใช ง แต่ถ้าเป็นการเลี้ยงเชิงธุรกิจการซื้อ

อาหารสํ จจะสะดวกกว่า 

  
- เป็นการพัฒนาของการเลี้ยงในอาหารก็

จะมีสารจําพวกเร่งการเจริ

้เอ

าเร็

 

 
 
 



 
 
 

ท

เขต จังหวัด 

ข้อเสนอแนะ
โครงการค

ข้อคดิเหน็ภาคประชาชน 

ี่ รกึษาผูต้รวจราชการภาคประชาชน 
วามปลอดภัยดา้นอาหาร ปี 2554  

 

การดาํเนินการ 

ป

ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของภาคประชาชน 

2 ชัยนาท ด้านเศรษฐกิจ 
- เรื่องไบโอแก๊ส ฝากให้ปศุสัตว์จังหวัดไป

ขยายผลต่อ โดยจัดทําโครงการของงบประมาณ

จากส่วนราชการอื่นที่ ใ ห้การสนับสนุนด้าน

พลังงาน 

 - เรื่องการอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกัน

ศัตรูพืช ของสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท 

ขอให้ช่วยติดตามเกษตรกรให้นําความรู้ที่ได้รับ

ไปปฏิบัติ เ พื่อป้องกันการระบาดของเพลื้อ

กระโดดสีน้ําตาล 

 
- ให้ปศุสัตว์จังหวัดพิจารณาจัดทําโครงการ

บ่อแก๊สชีวภาพรายย่อยจากโคเป็นตัวอย่าง  

ในโครงการบริหารจัดการน้ําของจังหวัด 1 

แห่ง 

 - แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงด้าน

โรงฆ่ าสัต ว์และสถานที่จําหน่ายเ นื้อสัต ว์  

ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการ

เลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัยผ่านสื่อต่าง ๆ 

และป้ายโฆษณา 

 
- ให้มีการส่งเสริมเพิ่มแปลงเลี้ยง 
- ต้องการอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีจริงๆ 
- ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะและ
ได้รับการตรวจสอบจากผู้มีอํานาจหน้าที่ 
- อยากได้ เนื้อหมู วัว ที่ปลอดภัย 



เขต จังหวัด ข้อคดิเหน็ภาคประชาชน การดาํเนินการ ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของภาคประชาชน 

2 อุทัยธานี 

รับรอง เ พื่อให้ผู้ประกอบการ
ทางราชการ

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงได้ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้ให้หน่วยรับ
รวจดําเนินการแล้ว ปรากฏว่าทั้ง 2 เขต ทุก

- ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์เข้มงวด
ในการตรวจ
ดําเนินการให้ได้มาตรฐานตามที่
กําหนด 

- ควรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เพื่อให้
ดูแลและเตรียมสัตว์ก่อนฆ่า อย่าให้สัตว์เกิด
ความเครียด 

นายนําชั

ต
หน่วยงานสามารถดําเนินการตามข้อเสนอแนะได้
ครบถ้วน 

 
- ปศุสัตว์จังหวัดได้ชี้แจงว่า โรงฆ่าสัตว์ของ
เทศบาลมีผู้ทดลองด

2 สิงห์บุรี ย แซ่ตั้ง  (ด้านเศรษฐกิจ) 
-  เรื่องโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล ได้รับทราบมา
จากเจ้าของเขียงหมูถึงปัญหาการใช้งานของโรง ําเนินการแล้ว ทราบว่า

ประกอบการจากจังหวัดอ่างทอง ซึ่งไม่มี
ความชํานาญในเทคโนโลยี ทําให้เกิดความ
ล่าช้า และเกิดปัญหาเครื่องสะดุด อยู่ระหว่าง
การปรับปรุง  และทําหนังสือไปสอบถาม
ายกเทศมนตรีแล้ว 

 

ฆ่าสัตว์เทศบาล เนื่องจากมีขั้นตอนมากต้องใช้
เวลาชําแหละมากกว่าเดิม ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่ม
มากขึ้น 

ผู้

น

6 ชุมพร - - ขอให้ทําอย่างต่อเนื่องและขยายไปสู่ตลาด
เทศบาลต่างๆให้ครอบคลุมโดยประสานความ
ร่วมมือกับเทศบาลและเอกชนเจ้าของตลาด 
 

17 ทุกจังหวัด - -  เนื้อวัว เนื้อหมู มีราคาแพง ผู้บริโภคจึงหันมา
บริโภคเนื้อไก่ซึ่งถูกกว่าแทน แต่การเชือดไก่เป็น



เขต จังหวัด ข้อคดิเหน็ภาคประชาชน การดาํเนินการ ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของภาคประชาชน 

่ อ

ุ

ผ
  
- อยากให้ไปดูงานที่สหภาพพม่า เห็นร้าน
จําหน่ายเนื้อสัตว์ซึ่งมีมุ้งลวดครอบกันแมลงวัน 
ร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์ในไทยก็น่าจะทําเช่นกัน 
 
- ก่อนออกใบอน
สัตว์จงหวัดเข้มง

ญาตใดๆ ของให้สํานักงานปศุ
ั วดในการขอใบอนุญาตปฏิบัติ

ตามระเบียบ/เ งื่อนไข/ข้อบังคับหลักเกณฑ์
สําหรับการอนุญาตนั้นอย่างเคร่งครัด 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- อยากทราบชั้นตอนถึงการอนุญาต โรง

ฆ่าสัตว์ของโรงงานลูกชิ้นแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงใน

จังหวัดกําแ

18 กําแพงเพชร 

พงเพชร ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํา รวมถึง

การทิ้งซากสัตว์ ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้าน

สิ่งแวดล้อมอยากทราบว่าปศุสัตว์มีมาตรการ

อย่างไรบ้าง 

ด้านวิชาการ 
- ปัญหาโ

เพราะมีการ

รงฆ่าสัตว์เถื่อน ส่วนใหญ่ไม่มี

- ให้ทางปศุสัตว์ช่วยประสานและลง

ื้นที่ให้คําแนะนําว่าต้องทําอย่างไร เพื่อเป็น

ร ช

 
- อยากให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการตรวจสอย
ความถูกต้องความสะอาดของโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัด 

 

พ

ป ะโย น์แก่ผู้บริโภค 

 

 

 
- โรงฆ่าสัตว์เ ถื่อนจําเป็นต้องอาศัย

 



เขต จังหวัด ข้อคดิเหน็ภาคประชาชน การดาํเนินการ ความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของภาคประชาชน 

ปัญหา เ รื่ อ ง ก า รอ ุญ าต เพร าะมี

ค่าธรรมเนียมไม่แพง แต่เมื่อออกใบอนุญาตแล้ว

จะต้องเสียภาษีในอัตร ี่แพง โดยคิดตาม

- เรื่องกล้วยไข่ ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของจังหวัด
กําแพงเพชร ควรมีการพัฒนาต่อยอดเนื่องจาก
ปัจจุบันมีพื้นที่การปลูกลดลง 

มือกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ

การตรวจสอบมีความเข้มงวดและตรง

จึงเ กิดการหลีกเลี่ยงข้อ

ยและการแสวงหาประโยชน์จากเรื่อง
ดังกล่าวให้หมดไป 

- เกษตรจังหวัดฯ ดูแลเรื่องการจัดระบบการ
ปลูกกล้ ่ การพัฒนาต่อยอดด้านการ
ส่งออก 

อก ใบอน

าท

น้ําหนักของสัตว์ 

 

 

เป้าหมาย ปัญหาอีกเรื่องคือระบบภาษีที่มี

อัตราสูง แนวทางคือแก้ไขระบบภาษีให้มีความ

เหมาะสม 

- กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสําคัญเรื่องโรงฆ่าสัตว์
มาตลอด โดยพื้นฐานของการประกอบการที่
มุ่ งผลประโยชน์  
กฎหมายต่าง ๆ และในเรื่องของผลประโยชน์
ต่าง ๆ ที่จะผลักดันให้การประกอบการที่ผิด
กฎหมา

วยไข

 

 


